

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 95 /UBND-KNTC

V/v trả lời đơn của công dân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ông Lê Việt Dân, ông Hoàng Cứ, trú tại xã Hải Hưng.

UBND huyện nhận được nội dung kiến nghị của ông Hoàng Cứ, trú tại xã Hải Hưng do UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 3579/UBND-TCD ngày 06/8/2020 và đơn ghi ngày 16/7/2020 của ông Lê Việt Dân (Hội chủ làng Trà Trì), đại diện cho người dân thôn Trà Trì, xã Hải Hưng do UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 3348/UBND-TN ngày 24/7/2020 có nội dung liên quan đến việc đề nghị giải quyết tranh chấp ĐGHHC giữa thôn Trà Trì, xã Hải Hưng với thôn Văn Vận, xã Hải Quy. UBND huyện trả lời nội dung kiến nghị của các ông như sau:

Thời gian qua, để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa thôn Trà Trì, xã Hải Hưng (trước đây là xã Hải Xuân) và thôn Văn Vận, xã Hải Quy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao 02 xã, 02 thôn liên quan trong việc giải quyết tranh chấp. UBND huyện đã nhiều lần phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh chủ trì, tổ chức nhiều cuộc họp bàn, đi khảo sát thực địa với 02 xã, 02 thôn; Hợp đồng với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành đo đạc, xác định lại diện tích vùng tranh chấp, tọa độ điểm đặc trưng số 6, mốc 3X.417 và một số điểm nằm trong vùng tranh chấp theo ý kiến của các bên; đối thoại, đối chiếu hồ sơ, tài liệu các bên cung cấp để làm cơ sở giải quyết.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và nguyện vọng của nhân dân 02 thôn là dựa vào địa bộ của các Làng để làm cơ sở giải quyết, UBND huyện đã làm việc với Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế để dịch thuật, làm rõ một số nội dung trong địa bộ, các văn bản, bản đồ thời Gia Long... liên quan đến làng Văn Vận, làng Trà Trì và một số làng khác có liên quan (làng Thượng Xá, làng An Thái thuộc xã Hải Thượng); tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực tranh chấp, phân tích, củng cố hồ sơ pháp lý để chứng minh vị trí mốc giới chung giữa các làng liên quan (mốc 3X.417), từ đó đưa ra phương án khoa học, hợp lý để phân định đường địa giới tại khu vực tranh chấp; đồng thời, huyện đã tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, các Sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các xã, thôn có liên quan để thống nhất phương án giải quyết. Tại các buổi hội thảo, đại diện làng Trà Trì (xã Hải Xuân cũ) và các thôn có liên quan (thôn Thượng Xá, Đại An Khê thuộc xã Hải Thượng) đều thống nhất với cơ sở pháp lý, vị trí đề nghị cắm mốc 3X.417 tại tọa độ X:

1851355; Y: 417990 của Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đề xuất, riêng làng Văn Vận vẫn không thống nhất với vị trí nêu trên.

Để sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này, huyện đã thành lập Ban vận động, tuyên truyền về tranh chấp ĐGHC trên địa bàn huyện để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân các thôn liên quan sớm thống nhất phương án giải quyết; mặt khác, giao phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế và bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo Đề án 513 của Chính Phủ.

Ngày 03/8/2020, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp và làm việc với ông Lê Viết Dân cùng một số người dân thôn Trà Trì tại phòng Tiếp công dân huyện liên quan đến nội dung nêu trên; theo đó UBND huyện đã phân tích, giải thích cho các công dân được rõ: Hiện nay, các hồ sơ pháp lý liên quan đã được bổ sung hoàn thiện, tuy nhiên việc cấm mốc ĐGHC trên thực địa giữa 02 thôn vẫn chưa thực hiện được do phía thôn Văn Vận vẫn chưa thống nhất (thôn Văn Vận đề nghị huyện giải quyết đồng thời ((kép)) 02 vụ việc: tranh chấp mồ mả với người dân Ba Khê, xã Hải Thượng và tranh chấp ĐGHC với xã Hải Hưng)), UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động người dân thôn Văn Vận sớm thống nhất việc cấm mốc để giải quyết dứt điểm vụ việc. Vì vậy, đề nghị bà con thôn Trà Trì ổn định tình hình, tiếp tục chờ đợi và không kiến nghị đến các cấp nội dung nêu trên trong thời gian huyện đang giải quyết.

UBND huyện trả lời ông Lê Viết Dân, ông Hoàng Cứ được biết./.

Nơi nhận: *N*

- Như trên;
- UBND tỉnh, Ban TCD tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Phạm Đình Lợi